



ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด

SET	SET50	SET100
1,573.53 -3.47	989.58 -3.57	2,238.08 -6.91

มูลค่าการซื้อขาย	หน่วย (ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย	39,961.78
สถาบัน	-652.01
บัญชีหลักทรัพย์	108.24
ต่างประเทศ	-196.30
ในประเทศ	740.07

P/E (เท่า)	P/BV (เท่า)	Dividend Yield (%)
16.32	1.89	3.09

ที่มา : www.set.or.th

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้

(-) ตลาดต่างประเทศ DJIA -14.66, NASDAQ -0.47, S&P -5.46, FTSE -55.04, CAC -26.4 และ DAX -114.14

ตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และจากความวิตกกังวลที่ว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอาจไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ จากการดิ่งลงของราคาน้ำมันกดดันหุ้นกลุ่มทรัพยากร ขณะที่ทางด้านหุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวลดลง หลังจากบริษัท H&M ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นของสวีเดนเปิดเผยยอดขายเดือนพ.ค.ที่ต่ำเกินคาด ทำให้ดัชนีหุ้นกลุ่มค้าปลีกของยุโรปดิ่งลง 2.2 %

(-) ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ค. -US\$0.27 หรือ -0.6% ปิดที่ 44.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. ปีก่อน โดยเป็นผลจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันที่ระดับสูงในตลาดโลก และแหล่งน้ำมันสำคัญของลิเบียกลับมาผลิตน้ำมันอีกครั้ง หลังจากประสบเหตุขัดข้องจากการประท้วงและความขัดแย้งเรื่องสัญญาในช่วงที่ผ่านมา

ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. -US\$21.30 ดอลลาร์ หรือ -1.67 % สู่ 1,254.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนเริ่มกังวลต่อความเป็นไปได้ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ทิศทางตลาด

ย่านฐาน? เราประเมินว่าตลาดยังอยู่ในภาวะย่อยข้อมูล หลังจาก FED มีแผนที่จะลดขนาดงบดุลที่ระดับ 4.5 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งเป็นผลพวงของการทำ QE ตลอด 8 ปีหลังจากเกิดวิกฤติฯ ปี 2008 และนั่นหมายถึงการทยอยลดการซื้อตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ในตลาด ซึ่งเท่ากับเป็นการค่อยๆ ดึงเงินออกจากระบบ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าว อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะต้องเติบโตได้ตามที่ FED คาดการณ์ไว้ ซึ่งในประเด็นนี้ตลาดอาจจะไม่ได้มองเป็นลบมากนักอย่างน้อยก็ในระยะสั้น ที่สภาพคล่องปัจจุบันยังล้นอยู่ และการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอย่างค่อยๆ ไป โดยล่าสุดดูเหมือนว่าตลาดจะยังไม่ปักใจเชื่อหนักว่า FED จะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ที่ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

ล่าสุด Noise ที่สำคัญในตลาด ที่จำเป็นต้องติดตาม คือราคาน้ำมันที่หลังจากที่ดิ่งลงต่ำสุดในรอบ 7 เดือน สร้างแรงกดดันให้กับกลุ่ม Cartel อย่าง OPEC และ Non-OPEC (ไม่รวมสหรัฐ) ที่ปัจจุบันเหลือปฏิญญาร่วมกันในการตรึงกำลังการผลิตไปถึง มี.ค. ปีหน้า ขณะที่ในช่วงหลังเริ่มมีการพูดถึงการที่ กลุ่ม OPEC / Non-OPEC จะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้ผู้ผลิตนอกกลุ่มอย่าง สหรัฐ และแคนาดา ในระยะกลางขึ้นไป ขณะเดียวกันแม้ OPEC / Non-OPEC จะช่วยกันตรึงการผลิต แต่แนวโน้มของ Supply ก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มในระดับที่สูงกว่า Demand โดย IEA ระบุว่า อุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2018 โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการผลิตในบราซิล, แคนาดา และสหรัฐ ในขณะที่อุปสงค์น้ำมันดิบอาจปรับขึ้นเพียง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2018 พร้อมกันนี้ IEA ยังรายงานว่าการผลิต shale oil ได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งประเด็นราคาน้ำมันนี้จำเป็นต้องจับตาในระยะสั้นเนื่องจากอาจชี้หน้าความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงไปในทางลบ

ทั้งนี้ คาดยังได้รับปัจจัยกดดันจาก Fund Flow ซึ่งมีความผันผวนอยู่ แต่แนะนำติดตาม Window Dressing – 2Q/60 (30/6/60) รวมถึงหุ้นที่คาดผลประกอบการ 2Q/60 ดีต่อเนื่อง เช่น TOP, SPALI และ WORK เป็นต้น

พร้อมติดตามกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นและกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากการเปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. มูลค่า 7,305 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ 27/7/60 คาดมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจนถึงวันประมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ซื้อซองราคา เช่น ITD, CK, STEC, NWR, UNIQ และ PLE เป็นต้น

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("เอไอเอ") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของเอไอเอเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้จากข้อมูลของตนเอง เอไอเอ รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในส่วน และไม่มีเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ เอไอเอ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่ เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับหรืออาจให้บริการทางด้านบัญชี และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้จัดทำในภาษาไทยเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



หุ้นในข่าว (ทันสมัย 16/06/2560)

“คสช.”ใช้ม.44แน่! ปลดล็อกที่ดินส.ป.ก. เล็งผ่อนเกณฑ์เปิดทางใช้ประโยชน์ 3 ด้าน

จับตาสัปดาห์หน้า “คสช.” ใช้คำสั่งตามม.44 แก้ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. “วิษณุ” เผยเล็งพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ 3 ด้าน “พลังงาน-ทรัพยากรธรรมชาติ-สาธารณูปโภค” พาก PTTEP ลุ้นรับข่าวดี ปลดล็อกโครงการเอส 1

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 97.50 บาท

NOK ยังไร้ข้อสรุปเพิ่มทุน การบินไทยยังไม่ทอดทิ้ง

“การบินไทย” กลับล้ำ ยันไม่ทอดทิ้ง NOK มั่นใจแม้สัดส่วนถือหุ้นลด ไม่กระทบอำนาจบริหาร พร้อมพิจารณาหากข้อเสนอเพิ่มทุนรอบสองถูกใจ พร้อมชงบอร์ดครั้งถัดไปอนุมัติแผนจัดหาเครื่องบิน 28 ลำในช่วง 5 ปี พาก NOK วานนี้ประชุมบอร์ดไร้ข้อสรุปแผนฟื้นฟูกิจการ-เพิ่มทุน

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท

EARTH แจงเหตุเบี้ยวหนี้ แบงก์กวดใช้เงิน-ล็อกบัญชี

EARTH แจงก.ล.ต. โดนแบงก์เจ้าหนี้ระงับใช้วงเงิน-ล็อกบัญชีทั้งหมด ส่งผลขาดสภาพคล่องหนัก จนผิดนัดชำระหนี้ตัวบี/อี พากตลท.สั่งแขวน SP จนกว่าจะชี้แจงผิดนัดชำระหนี้กระทบการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ด้านบลจ.วรรณ จ่อเชิญผู้บริหาร EARTH เข้าพบเพื่อชี้แจงข้อมูล

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท

CHO เซ็นแล้วงานอีทิกเกิด เริ่มทยอยรับรายได้ปีหน้า

“CHO” ฉลุย! จรดปากกาเซ็นรับงานอีทิกเกิด 1,665 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ปี 2561 หลังติดตั้งครบ 2,600 คัน เฉลี่ย 27.75 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมเข้ายื่นซองจัดซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน หากไม่ใช้ราคากลาง “เบสท์ริน”

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท

TSE จ่อปิดดีลโซลาร์ฯญี่ปุ่น154MW เล็งลงทุนเพิ่ม 1-2 โครงการ คาดสรุปไม่เกิน Q3

TSE แยมเตรียมปิดดีลโซลาร์ ฟาร์มในญี่ปุ่น 154.98 MW ภายใน Q2/60 พร้อมเล็งการลงทุนเพิ่มอีก 1-2 โครงการ คาดได้ข้อสรุป ไม่เกิน Q3/60 ทางแผนนำเงินเพิ่มทุนกว่า 3,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการโซลาร์ ฟาร์ม

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท

BBL ปลอ่ยกู้‘สิทธิชัย’ 2.2 พันล.ซื้อหุ้น MILL

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ปลอ่ยกู้ 2.2 พันล. ให้ “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ ตระกูล” รับซื้อหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล ไม่เกิน 1.2 พันล.หุ้น หรือไม่เกิน 29.99% ราคา 1.80 บาท สูงกว่าตลาด

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 204 บาท

MC ลุ้นปีหน้ากำไร989ล้านโต17% โบรคชเยียร์“ซื้อ”เป้า12.25บ.

โบรคช ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” หุ้น MC ราคาเป้า 12.25 บาท อัพประมาณการกำไรปี 60 เป็น 989 ล้านบาท โต 17.30% จ่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Skincare ใหม่เพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง ชูแผนเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าไลฟ์สไตล์เป็น 12% ภายในปี 62

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 19.82 บาท

DRT คงเป้ารายได้โต5% กระตุ้นยอดขายหลังคา สร้างทีมติดตั้ง+บริการ

“DRT” คงเป้ารายได้ปีนี้โต 5% เร่งกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์หลังคา “ตราเพชร” หวังอภิสถส่วนรายได้หลังคาเป็น 50% พร้อมวางแผนสร้างทีมติดตั้งพร้อมบริการ

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 6.78 บาท

SCN คาดไตรมาส2รายได้โต เจริญซื้อสถานีบริการ NGV อีก 4 แห่งสรุปปีนี้

“SCN” มั่นใจไตรมาส 2 สวย รับผลบวกยอดขายก๊าซธรรมชาติโตไม่หยุด ต้นรายได้ปีนี้พุ่งเป้า 30-40% เดินหน้าขยายสถานีบริการ NGV เป็น 20 แห่ง พร้อมชงเจรจาซื้อเพิ่มอีก 4 สถานี คาดสรุปปีนี้

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 6.30 บาท

ASAP ต่อยอด asap Auto Park สู้รูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ทहनโต

ASAP เดินหน้าต่อยอดพัฒนา asap Auto Park ย่านบางนาตราด สู้รูปแบบคอมมูนิตี้ มอลล์ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมเปิดให้บริการได้ไตรมาส 1/61 เล็งขยายเพิ่มอีก 4-6 จุดตามหัวเมืองท่องเที่ยว

ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 6.20 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอ้่า จำกัด (มหาชน) (“ไอ้่า”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอ้่าเท่านั้นมิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้จากข้อมูลของตนเอง ไอ้่า รวมทั้ง พนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในส่วน และมิได้เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอ้่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความสัมพันธ์กับหรืออาจให้บริการทางการเงินกับ และ/หรือ บริการทางการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอ้่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้จัดทำในไอ้่าเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้น สำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ แต่อย่างใด